

Số: /KH-STTTT

Lang Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024

Thực hiện Công văn số 1533/SKHĐT-ĐKKD ngày 28/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2023

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản¹ tuyên truyền, phổ biến nội dung về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, và các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, cán bộ quản lý hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã và các hộ nông dân biết và thực hiện theo Luật. Đăng tải trên tất cả các website do Sở vận hành ([www.tintuclangson.vn](#), [sttt.langson.gov.vn](#); [xulang.vn](#) và fanpage LangsonNews).

Căn cứ định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tại các huyện, thành phố đã tổ chức biên tập, đăng tải, phát sóng các nội dung tuyên truyền về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, và các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

Báo Lạng Sơn: Ban Biên tập đã chỉ đạo, phân công phóng viên bám sát các địa bàn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương để nắm thông tin, tuyên truyền lồng ghép trong các chuyên mục trên báo in và báo điện tử.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, và các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện trong các chương trình thời sự hàng ngày, các chuyên mục phát thanh, truyền hình.

¹ Công văn số: 562/STTTT-TTBCXB ngày 20/3/2023 tuyên truyền đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Công văn số 1085/STTTT-TTBCXB ngày 25/5/2023 V/v tuyên truyền: Tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng; Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kiểm chế tai nạn giao thông; Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội; 2540/STTTT-VP ngày 23/11/2022 Kế hoạch tuyên truyền Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2023....

Hệ thống thông tin cơ sở: Hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền truyền qua hệ thống truyền thanh, xe lưu động, pa nô, áp phích, qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...

2. Kết quả thực hiện

- Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn²; đồng thời, tham mưu đề xuất, góp ý thực hiện Dự án Luật Giao dịch điện tử, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản, Luật Đầu tư... và các nghị định hướng dẫn thi hành các Dự án Luật, Luật của Trung ương.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, và các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Thường xuyên phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, và các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện đối với các lĩnh vực do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý; cung cấp thông tin, hướng dẫn về kỹ năng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản, giúp các cơ quan, đơn vị nắm vững quy định để thực hiện và hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật trong quá trình hoạt động tại địa phương.

- Tổ chức tiến hành rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có thời hạn giải quyết trên 3 ngày làm việc, đạt 30%. Kết quả tổng hợp rà soát: Tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết là 02 TTHC: Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bur chính; Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bur chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 12 ngày. Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 5 ngày. Tỷ lệ cắt giảm: 29,41%.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2024

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, hướng dẫn, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Vận động các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số tham gia cung cấp các gói hỗ trợ, ưu đãi, thử nghiệm, đào tạo, hướng dẫn cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, và các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện để cán bộ, nhân

²Nghị quyết số 25/2022/NQ-CP.

dân hiểu rõ về bản chất của hợp tác xã, vị trí, vai trò của hợp tác xã, cách thức tổ chức hợp tác xã, để mọi người tích cực tham gia xây dựng hợp tác xã và giám sát thực hiện Luật Hợp tác xã.

- Tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình thuộc lĩnh vực ngành quản lý cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tập trung vào công tác cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian, giấy tờ thủ tục hành chính; tuyên truyền đẩy mạnh tới người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, CDS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trọng Hùng